

ข้อสรุปการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance)</p>	<p>คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ประกาศเจตนารมณ์ และถ่ายรูปการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันร่วมกัน</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุม คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ จากการจัดประกวดคำขวัญ โดยสำนักงาน ปปช. จ.น่าน ดังนี้ “เมืองน่าน เมืองคนดี รักศักดิ์ศรี ไม่มีโกง” ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance)</p>	<p>กลุ่มงานนิติการ</p>	
<p>๒. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p>	<p>๑) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดน่าน</p> <p>- เสด็จฯ เปิดสุซศาลาพระราชทาน ๑ แห่ง ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ได้แก่ สุซศาลาพระราชทานบ้านปากำ ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุม ขณะนี้ สสจ.น่าน ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ และข้อมูลถวายรายงาน และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆแล้ว ส่วนพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องในการเป็นพื้นที่รับเสด็จขอให้เตรียมความพร้อมยั้งที่ตั้ง</p> <p>๒) เตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี</p> <p>เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ในวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๑ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีกิจกรรม ดังนี้ ๑.)เปิดศูนย์เพื่อนใจ ๒) ออกบูทนิทรรศการจากสถานศึกษาจำนวน ๑๒ บูท ๓) กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต ๔)กิจกรรมคอนเสิร์ต ฯลฯ</p>		

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๒. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)</p>	<p>ประธานแจ้งที่ประชุม</p> <p>- สสจ.น่านได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว มีการจำหน่ายสื่อ วัตถุประสงค์เพื่อ</p> <p>๑.เป็นสื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE</p> <p>๒.เป็นสื่อประจำจังหวัด (สีม่วงแถบเหลือง)</p> <p>*ได้มีการประชาสัมพันธ์กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการในจังหวัดน่านสวมเสื้อดังกล่าวทุกวันพุธ</p> <p>๓) การโพสต์ข้อมูลเรื่องสารเคมีปนเปื้อน ตามที่เคยมีการนำเสนอจากรายการ Thai PBS และออกสื่อ social media ต่างๆ</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุม ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ชี้แจงไม่ให้มีการโพสต์แชร์ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดการรับข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ซึ่งมีการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องไปนานแล้ว</p>		
<p>๓. เรื่องจากรองนายแพทย์สาธารณสุข</p> <p>๓.๑) รายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p>	<p>๑)ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังจังหวัดน่าน</p> <p>๑.๑) สถานการณ์การเงินการคลังของ รพ.จังหวัดน่าน <u>วิกฤตการเงินระดับ ๖</u> ได้แก่ รพ.เวียงสา <u>วิกฤตการเงินระดับ ๔</u> ได้แก่ รพ.บ้านหลวง, นานะ และสันติสุข</p> <p>ข้อมูล Riskscore ระดับ ๗ ได้แก่ รพ.เวียงสา แต่หลังจากมีการปรับปรุงคุณภาพบัญชี มีคุณภาพดีขึ้น ลดลงเหลือระดับ ๖</p> <p>๑.๒) มติที่ประชุม CFO เขตสุขภาพที่ ๑ (อนุกรรมการสารสนเทศฯ) วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๐ มาตรการกำกับดูแลการเงินการคลัง ๕ ประเด็น</p> <p>๑.๒.๑) บริหารความเสี่ยงตั้งแต่ต้นปี : แนวโน้มวิกฤตระดับ ๗ กลุ่ม NI ติดลบ และ NWC ติดลบ ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางจะลงไปตรวจเยี่ยมเป็นระยะ</p> <p>๑.๒.๒) มาตรการ plan fin เป็นแผนที่ไม่มีความเสี่ยงสูงแบบที่ ๘ (High Risk) เน้นคุณภาพ กำกับ ประเมินผลรายเดือน แจ้ง ผอ.รพช.ทุกแห่ง ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมี</p>	<p>นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ และ คณะทำงาน CFO</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.๑) รายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ต่อ)</p>	<p>รพช.บางแห่งเริ่มมีการใช้เงินลงทุนขณะที่สภาพการเงินยังไม่ดี</p> <p>ประธานแจ้งที่ประชุม แจ้ง ผอ.รพช.ทุกแห่งทราบ ขณะนี้เขตสุขภาพที่ ๑ มีการติดตามอย่างใกล้ชิด การบริหารการลงทุนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง กรณีการลงทุนหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างขอให้แยกแผนพิเศษ ออกมา ซึ่งต้องไม่รวมอยู่ใน plan fin</p> <p>๑.๒.๓) รายงานงบการเงินตามกำหนด เน้นความถูกต้องทันเวลาภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป (KPI เขตสุขภาพที่ ๑)</p> <p>๑.๒.๔) LOI ให้ความสำคัญในการบริหารและการประเมินผล (ทำได้/ ทำไม่ได้)</p> <p>๑.๒.๕) รายงานวิกฤตระดับ ๗ ของจังหวัด กรณีมีหน่วยบริการวิกฤตการเงินระดับ ๗ ต้องต้องมีการเก็บสถิติรายงานไปยังเขตสุขภาพที่ ๑ และส่วนกลางทราบ ค้นหาสาเหตุ จัดทำแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒) งบค่าเสื่อม ขณะนี้ได้แจ้งโอนเงินไปยัง CUP ทุกแห่งแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการด้วย</p> <p>๓) การสอบทานระบบบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดน่าน</p> <p>เตรียมรับการอบรมการสอบทานระบบ โดย อ.ดิขพงษ์ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ม.ค.๒๕๖๑ สถานที่แหล่งเรียนรู้ในการสอบทาน ได้แก่ รพ.เวียงสา และรพ.น่าน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่สามารถเป็น Auditor จังหวัดได้ ไม่จำกัดวิชาชีพ และตัวแทนจาก รพ.ใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ แพร่ น่าน</p> <p>๔) ข้อตกลงการจากประชุม อนุสารสนเทศฯ CFO เขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๖๐</p> <p>๔.๑) รายงาน Risk score ดึงข้อมูลงบโดยตรง วิเคราะห์ทุกวันที่ ๑๑ และ ๑๔</p> <p>๔.๒) รายงาน ๗ Plus</p> <p>๔.๓) ผลประเมิน Planfin</p> <p>๔.๔) รายการรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ วัสดุ</p>	<p>นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ และ คณะทำงาน CFO</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.๑) รายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ต่อ)</p>	<p>๔.๕) ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม (จ.น่าน ดึงข้อมูลจากหน้าเว็บ ทุกวันที่ ๑๕)</p> <p>๔.๖) ข้อมูลผลงานบริการ UC (AdjRW, CMI, Refer RW น้อยกว่า ๐.๕) (ให้ รพช.ส่งรายงานหลังวันที่ ๑๕ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน)</p> <p>๔.๗) รายงานผลการวิเคราะห์ รพ.ระดับ ๗ ตามแบบฟอร์มของเขตสุขภาพ</p> <p>๔.๘) รายงานความก้าวหน้า LOI รพ.ที่รับเงินปรับเกลี้ย ระดับเขต (ลงนามวันที่ ๙ ม.ค.๖๑) โรงพยาบาลที่ต้องลงนามบันทึกข้อตกลง การปรับประสิทธิภาพ (LOI) ในวันที่ ๙ ม.ค.๖๑ ได้แก่ รพ.บ้านหลวง, ท่าวังผา, เวียงสา, เชียงกลาง, นานะ, สันติสุข และภูเพียง -ผอ.รพช.ดังกล่าวทุกแห่งต้องร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปรับประสิทธิภาพ LOI พร้อมแนบแผนปรับประสิทธิภาพ ส่งทีม CFO เพื่อรวบรวมข้อมูลทำรายงานต่อไป</p> <p>๕) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๕.๑) ขอปรับค่าใช้จ่าย การตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก CUP ในจังหวัด ระหว่าง รพช.</p> <p>๕.๑.๑) ระหว่าง รพช. Visit ละ ๑๐๐ บาท</p> <p>๑.๑.๒) ระหว่าง รพช.- รพ.น่าน – รพช. Visit ละ ๒๐๐ บาท</p> <p>๕.๑.๓) รพช.-รพช.บัว-รพช.visit ละ ๑๕๕ บาท</p> <p>ขอความร่วมมือ ขอให้มีการชำระหนี้ทุกเดือน การบันทึกบัญชีตามมูลค่ารักษาจริง และกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้ทำหนังสืออนุเคราะห์หนี้ทุกเดือน</p> <p>๕.๒) ขอปรับการตามจ่ายหนี้ค่ารักษาประกันสังคม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑</p>	<p>นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ และ คณะทำงาน CFO</p>	<p>กลุ่มงานประกันสุขภาพติดตามข้อมูล ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน</p> <p>การลงข้อมูลบริการได้แจ้งเป็นหนังสือที่ นน. ๐๐๓๒.๐๐๕/๒๐๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>มีการเซ็นตั้งนามครบทุกแห่งแล้ว</p>

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.๑) รายงานสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง จังหวัดน่าน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ต่อ)</p>	<p>เดิม จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนในอัตราผู้ป่วยใน ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท (ส่งข้อมูลไปยัง รพ.น่าน ทุกวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป)</p> <p>ขอปรับเป็น จ่ายล่วงหน้าทุกเดือนในอัตราผู้ป่วยใน Adj RW ละ ๑,๒๐๐ บาท กรณีส่งข้อมูลเกินวันที่ ๑๐ จะไม่มีการจ่าย</p> <p>- เงินชดเชยค่าบริการปีที่ผ่านมามีปัญหา การตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย refer กรณีมี/ไม่มีใบส่งต่อ จะตามจ่ายด้วยหรือไม่ อย่างไร</p> <p>ข้อเสนอจากประธาน มอบหมาย นายดิเรก สุตแดน แต่งตั้งคณะกรรมการ Refer และมีการจัดประชุมพร้อมบันทึกรายงานการประชุมเพื่อแจ้งที่ประชุม กวป.ทราบต่อไป</p>	<p>นายกิตติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ และ คณะทำงาน CFO</p>	<p>คณะทำงาน CFO ได้มี หนังสือแจ้งประเด็น ดังกล่าวแล้ว ตาม หนังสือที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๕/๑๓ ลง วันที่ ๓ ม.ค.๖๑</p>
<p>๓.๒) สรุปแผนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๑</p>	<p>เป้าหมายปี ๒๕๖๑ (ตาม KPI สร.) : รพ. ชุมชน ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA มากกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>ข้อมูลจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - รพ.ทั่วไป ผ่านการประเมินชั้น ๓ - รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ผ่านการประเมินชั้น ๓ - รพช. ผ่านการประเมินชั้น ๓ ร้อยละ ๔๒.๘ (ผ่าน ๖ จาก ๑๔ แห่ง ได้แก่ ปัว ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง เชียงกลาง แม่จริม) <p>เป้าหมายปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘๐ : จังหวัดน่าน ต้องผ่านการประเมินชั้น ๓ จำนวน ๑๒ แห่ง</p> <p>การจัดเตรียมแผนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) แผนติดตามเยี่ยมโดยที่ปรึกษาราย โรงพยาบาล ระหว่างเดือน ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๑ ๒) แผนพัฒนาทักษะบุคลากรระดับจังหวัด รพ.ละ ๕ คน (ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๑) <ul style="list-style-type: none"> - Update มาตรฐาน HA ๒๐๑๘ - ทักษะ Facilitator และการเยี่ยมสำรวจ ภายใน ๓) ข้อพิจารณาเพื่อดำเนินการระดับจังหวัด <ul style="list-style-type: none"> - การสร้างความรู้ความเข้าใจ ทศนคติในงาน HA ในระดับผู้นำองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ 	<p>นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.๒) สรุปแผนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA จังหวัดน่าน ปี ๒๕๖๑ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการระบบที่สำคัญ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย - การพัฒนาทักษะ ความรู้พื้นฐาน HA ให้กับบุคลากร รพช. ฯ จัดในเดือน ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๑ - การพัฒนาทักษะการเป็น FA ให้กับทีมนำและทีม FA โดยจัดภายในจังหวัดน่าน - การจัดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือในจังหวัดน่าน (รอประสาน รพ.น่าน พิจารณา) - การจัดให้สอบเทียบเครื่องมือ Lab ในรพ.ชุมชน (รอประสาน ชมรมนักเทคนิคฯ) 		
<p>๓.๓) สรุปการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมสันทนาการด้านการออกกำลังกาย(กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดน่าน)“สามัคคี สร้างสุข สุขภาพดี”</p>	<p>กิจกรรมสันทนาการด้านการออกกำลังกาย (กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดน่าน) “สามัคคี สร้างสุข สุขภาพดี”</p> <p>กำหนดจัดกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑</p> <p>การแบ่งสี</p> <ul style="list-style-type: none"> - โซนเหนือ : สีชมพู - โซนใต้ : สีเขียว - โซนกลาง : สีม่วง - รพ.น่าน : รอแจ้ง <p>การมอบหมายทีมผู้รับผิดชอบกีฬา และทีมผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมอบทีม คปสอ. สสจ. และ รพ.น่าน ดำเนินการ</p>	<p>นายกฤตพงษ์ โรจนวิภาต</p>	
<p>๓.๔) การเตรียมการเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓ มกราคม ๒๕๖๑</p>	<p>แนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>๑) เตรียมความพร้อม รพ. ทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ การรับและส่งต่อ (Referral System) ๒๔ ชั่วโมง รวมถึง หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์รับแจ้งเหตุและส่งการ (๑๖๖๙) วิทยุสื่อสาร Internet ระบบสารสนเทศ พร้อมใช้งาน ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒) ER ทุกแห่ง รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนตามช่องทางระบบรายงานที่กำหนดภายในเวลา ๒๔.๐๐ น. ของแต่ละวัน</p> <p>๓) สสอ.ร่วมกับ รพ. เก็บรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลการบาดเจ็บและสอบสวน เสนอต่อ</p>	<p>นายดิเรก สุดแดน / กลุ่มงานควบคุม โรคไม่ติดต่อฯ</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓.๔) การเตรียมการเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ (ต่อ)</p>	<p>ศปถ.อ. เพื่อเสนอแนะ มาตรการ แนวทางการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนน โดยมีพื้นที่เข้มข้นเน้นหนักใน ๑๐๐ อำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิต พื้นที่เน้น อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา</p> <p>๔) ดำเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ ที่เจ้าพนักงานตำรวจร้องขอหรือส่งตัวมา</p> <p>๕) สสอ./รพ.สต. ในพื้นที่เข้าร่วมเยี่ยมจุดตรวจและร่วมตั้งจุดตรวจร่วมบูรณาการระดับอำเภอ</p> <p>๖) ออกตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้กับสถานประกอบการ ร้านค้าและประชาชน หากพบเห็นการกระทำผิดดำเนินการรายงาน ข้อมูลต่อศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอและ จังหวัด</p>	<p>นายดิเรก สุดแดน /กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ</p>	
<p>๔.วาระนำเสนอเพื่อทราบ</p> <p>๔.๑) เรื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว หรือ ประเด็นเงิน UC ผู้ป่วยนอก ที่ รพ.สต.ไม่ได้รับเงิน</p>	<p>ขณะนี้ อบต.ฝายแก้ว ต้องแบกรับภาระเงิน ลูกจ้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเงิน ๒ล้านกว่าบาท จึงขอหารือว่า อบต.ฝายแก้ว จะสามารถทำหนังสือโดยตรงไปที่ อปสข.เขต ได้หรือไม่</p> <p>ประธานที่ประชุม ผ่ากงานประกันสุขภาพ เสนอ ประเด็นหารือดังกล่าว ในการประชุม คปสข.ต่อไป</p>	<p>กลุ่มงานประกันสุขภาพ /กลุ่มงานนิติการ</p>	<p>ขณะนี้กลุ่มงานนิติการ ได้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านผู้ตรวจเขตสุขภาพที่๑) ตามหนังสือเลขที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๖/๔๘๘๔ ลว ๕ ตค.๖๐ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ</p>
<p>๔.๒) การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ และ PA ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๔.๒.๑) วัณโรค</p>	<p>ผลงานการค้นหาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค จ.น่าน เป้าหมาย : ค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับซ้ำ ร้อยละ ๘๐</p> <p>ผลงานรอบ ๓ เดือน (๑ ต.ค ๖๐-๒๘ ธ.ค ๖๐) จังหวัดน่าน ค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่และกลับซ้ำ ร้อยละ ๑๕.๓</p> <p>เป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงการคัดกรองวัณโรค ทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคฯ</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๔.๒) การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ และ PA ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๔.๒.๑) วัณโรค (ต่อ)</p>	<p>ประเด็นข้อสั่งการมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จ</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for TB : NOC-TB)</p> <p>๑) วางระบบการค้นหา ดูแลรักษาผู้ป่วย กำกับติดตามผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคผ่านระบบ TBCM Online ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒) รายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในฯ ผ่านระบบ VDO Conference ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>๑) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ NOC-TB)</p> <p>๒) วางแผน จัดทำแผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบการส่งต่อเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่</p> <p>๓) กำกับติดตาม/ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในสถานบริการฯ</p> <p>๔) ใช้กลไก พชอ. ในการสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน</p> <p>๑) แต่งตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลรักษาร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางฯ</p> <p>๒) จัดให้มีผู้จัดการผู้ป่วยแต่ละราย (Case manager)</p> <p>๓) รักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาทุกราย ด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาโรคร่วมและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา</p> <p>๔) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง รพ. กับ รพสต.และ ชุมชน</p> <p>โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>๑) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ NOC - TB</p> <p>๒) คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>๓) เยี่ยมบ้าน กำกับติดตามการกินยาผู้ป่วยวัณโรคทุกรายในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคฯ</p>	<p>ขณะนี้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ NOC-TB แล้ว</p>

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๔.๒) การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ และ PA ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๔.๒.๑) วัณโรค (ต่อ)</p>	<p>ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม</p> <p>๑) การคัดกรองผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๒) การรักษา detect ได้ช้า และเจอโรคร่วม การวางแผนครั้งต่อไป ต้อง review case ประธานแจ้งที่ประชุม ให้ผู้รับผิดชอบศึกษา รายละเอียดการคัดกรองวิธีต่างๆ เพื่อหาข้อสรุป การปฏิบัติที่ตรงกัน พร้อมกับแจ้งข้อสรุปให้ที่ประชุมทราบ โดยเลือกเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงการคัดกรองวัณโรคจาก ๑๑ กลุ่มหลัก</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคฯ</p>	
<p>๔.๒.๒) การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU)</p> <p>- นโยบายผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ ๑ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์</p>	<p>- การพัฒนา RDU ปี ๒๕๖๑ : การใช้ยา เน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายด้านยา โดยขอความร่วมมือดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) โรงพยาบาลต้องเน้นการใช้ยา Local made (รพช. ต้องใช้ทุกรายการ, รพท. ควรใช้ให้ได้มากที่สุด)</p> <p>๒) โรงพยาบาลต้อง refill ยา โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรัง</p> <p>๓) โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องทำ RDU เพื่อลดมูลค่าการใช้ยาเกินความจำเป็น</p> <p>- ภารกิจที่จังหวัดน่านได้รับมอบจากเขตสุขภาพที่ ๑ (คณะกรรมการ CPO เขต ๑) ปี ๒๕๖๑ คือ เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานการใช้ยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผลในชุมชน จุดเน้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลด Community Acquired Infection</p> <p>- ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นวัตกรรม mobile application “RDU รู้เรื่องยา” โดยมีเป้าหมายจังหวัดน่าน : เข้าร่วมโครงการใช้ RDU Mobile App ตั้งแต่เดือน ม.ค.๒๕๖๑ จำนวน ๒ แห่ง คือ รพท.น่าน และ รพร.ปัว</p>	<p>กลุ่มงาน คบส.</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๔.๓) แผนการตรวจราชการและ นิเทศงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>ตรวจราชการฯ แบ่งเป็น ๔ คณะ โดยเชื่อมโยง กับประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้</p> <p>๑) การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการ จัดการสุขภาพ เชื่อมกับ PP&P Excellence</p> <p>๒) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เชื่อมกับ Service Excellence</p> <p>๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการ จัดบริการสุขภาพ เชื่อมกับ Governance Excellence, People Excellence</p> <p>๔) การตรวจราชการแบบบูรณาการ สำนัก นายกรัฐมนตรี มีประเด็น อุบัติเหตุทางถนน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาและพื้นที่รับการตรวจราชการฯ จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>รอบที่ ๑ วันที่ ๒๙ - ๓๑ ม.ค.๖๑ ระดับอำเภอคือ คปสอ. นาหมื่น / รพ.สต. คือ รพ.สต.หลักหมื่น</p> <p>รอบที่ ๒ วันที่ ๔ -๖ ก.ค.๖๑ ระดับอำเภอคือ คปสอ. บ่อเกลือ / รพ.สต. อยู่ระหว่างการประสาน แนวทางการนำเสนอตรวจราชการ <u>แนวทางการนำเสนอระดับจังหวัด</u></p> <p>๑) สสจ. - ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป - สถานการณ์ด้านสุขภาพ - นโยบายเร่งด่วน/สำคัญ - นวัตกรรม / ผลงานเด่น</p> <p>๒) รพศ./รพท. - Service plan ครอบคลุมทั้งจังหวัด - ประสิทธิภาพ การเงินการคลัง - ผลงานเด่น</p> <p><u>แนวทางการนำเสนอระดับอำเภอ</u></p> <p>๑) คปสอ. - การวางแผน/ กำกับงาน ของ คปสอ. - Service plan / PCC/ พขอ. - การนิเทศงานทำอย่างไร</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์ฯ</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๔.๓) แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง - งานคุณภาพ - นวัตกรรม / ผลงานเด่น <p>๒) รพ.สต.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เน้นพิธีการต้อนรับ - Service plan / Primary Care - งานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ - ผลงานเด่น 		
<p>๕. เรื่องจากสาธารณสุขอำเภอ</p> <p>๕.๑) โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เริ่มโครงการฯ จังหวัดพะเยา ปีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ - ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ส่งนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มาฝึกประสบการณ์ในรูปแบบหมอครอบครัว พื้นที่จังหวัดน่าน ๑๕ อำเภอ ๙๙ - การประเมินโครงการฯ ใช้เกณฑ์ ๓ กลุ่ม คือ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผ่านเกณฑ์ จปฐ.๕มิติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒) ผ่านเกณฑ์การมีส่วนร่วม ๓P (People Place Partnership) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓) คัดกรอง DM HT ด้วยปิงปองจราจร ๗ สี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ -มีการสรุปโครงการ โดยกำหนดให้ทุกอำเภอจัดส่งรายงานตามแบบประเมินผลฯ มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน ภายในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ - จะมีการจัดเวทีประเมินผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการฯ โดย มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม รพ.น่าน 		
<p>๖. วาระอื่นๆ</p> <p>๖.๑) การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดน่าน</p>	<p>ปี พ.ศ.๒๕๖๑ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขจะครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๑</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ทุกเขตสุขภาพ ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย ตลอดปี ๒๕๖๑</p> <p>จังหวัดน่านกำหนดกิจกรรม ดังนี้</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ</p>	

เรื่อง	ข้อสรุปที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
<p>๖.๑) การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดน่าน (ต่อ)</p>	<p>๑) ประชาสัมพันธ์งาน ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ผ่านสื่อที่มีในพื้นที่</p> <p>๒) จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอนามัย (Healing environment)</p> <p>๓) โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในประชากรกลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๑</p> <p>๔) จัดเวทีพัฒนาประชาคมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ๑๐๐ ปีสุขภาพชุมชนน่าน</p> <p>๕) มหกรรมสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฉลอง ๑๐๐ ปีสาธารณสุขไทย (เล่าเรื่องด้วยภาพ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย@น่าน)</p>		